

อว.ผึก 5 กระทรวงเร่งยุวชนสร้างชาติ

● พล.กึ่งบัณฑิตกัญญาผู้สูงอายุ-มท.ฝึกพัฒนากร ● แรงงานพัฒนาทักษะภาคใต้

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผย หลังประชุมหารือการบูรณาการแผนงานบัณฑิตอาสา ในโครงการยุวชนสร้างชาติร่วมกับปลัด 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่าที่ประชุมได้วางแนวทางในการบูรณาการการทำงานในโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวงที่ทำงานในพื้นที่ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ร่วมกับโครงการยุวชนสร้างชาติของอว. โดยจะต่อยอดจากโครงการของแต่ละกระทรวงที่ทำงานในพื้นที่และมีความต้องการนักศึกษาและบัณฑิตเข้าช่วยงาน โดยโครงการยุวชนสร้างชาติจะสนับสนุนนักศึกษาและบัณฑิตร่วมดำเนินการ เพื่อขยายขนาดของโครงการ ให้บริการครอบคลุมหลายพื้นที่มากขึ้น และพัฒนา นักศึกษาและบัณฑิตให้มีทักษะด้านต่างๆมากขึ้น

“ผู้บริหารทุกกระทรวงมีความเห็นสอดคล้องกันว่า โครงการยุวชนสร้างชาติมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อโครงการของกระทรวงต่างๆที่มีอยู่เดิมและยินดีที่จะร่วมบูรณาการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการบัณฑิตอาสาเข้าร่วมเพื่อเป็นผู้ประสานงานและช่วยเหลือเอสเอ็มอีและ

โอท็อปในพื้นที่ ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอบัณฑิตอาสาในโครงการพัฒนาสมาร์ตฟาร์มเมอร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอบูรณาการบัณฑิตอาสาเกี่ยวกับโครงการ พม. น้อย เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและการให้คำ

แนะนำแก่ชุมชนต่างๆในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เป็นต้น ส่วนกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยจะรับบัณฑิตจำนวนมาก ในการฝึกเป็นพัฒนากรในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนพัฒนากร เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ทำแผนและวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยง และบูรณาการกับโครงการบัณฑิตอาสาได้ และกระทรวงแรงงาน มีโครงการ บัณฑิตแรงงานที่เป็นการจ้างงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกิจเพื่อการพัฒนาทักษะของแรงงานในพื้นที่ ซึ่งสามารถบูรณาการร่วมกับโครงการบัณฑิตอาสาจะสามารถขยายขอบเขตงานไปพื้นที่อื่นได้มากขึ้น เป็นต้น” ดร.สุวิทย์กล่าว.

'อว.'จับมือ5กระทรวง ต่อยอดยุวชนสร้างชาติ ครอบคลุมกทม.-ตจว.

กรุงเทพฯ ● อว.จับมือ 5 กระทรวง บูรณาการโครงการในพื้นที่ ร่วมโครงการยุวชนสร้างชาติ ต่อยอดการทำงาน ทั้งพื้นที่ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง หวังเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายโครงการให้บริการครอบคลุมหลายพื้นที่ และให้เด็กมีทักษะด้านต่างๆ มากขึ้น

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวหลังประชุมหารือการบูรณาการแผนงานบัณฑิตอาสาในโครงการยุวชนสร้างชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการวางแนวทางการบูรณาการการทำงานในโครงการต่างๆ ของแต่ละกระทรวง

ที่ทำงานในพื้นที่ ทั้งพื้นที่ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง ร่วมกับโครงการยุวชนสร้างชาติของ อว. โดยรูปแบบการบูรณาการนั้นจะต่อยอดจากโครงการของแต่ละกระทรวงที่ทำงานในพื้นที่และมีความต้องการนักศึกษาและบัณฑิตเข้าช่วยงาน อว. โดยโครงการยุวชนสร้างชาติจะเป็นส่วนสนับสนุนนักศึกษาและบัณฑิตในการร่วมดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขนาดของโครงการให้บริการครอบคลุมหลายพื้นที่มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาคนที่เป็นนักศึกษาและบัณฑิตให้มีทักษะด้านต่างๆ มากขึ้น

นายสุวิทย์กล่าวต่อว่า โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ทำงานในพื้นที่ในปัจจุบัน เช่น โครงการช่วยเหลือเอสเอ็มอี โครงการช่วยเหลือโอท็อป มีความต้องการ

บัณฑิตอาสาเข้าร่วมเพื่อเป็นผู้ประสานงานและช่วยเหลือเอสเอ็มอีและโอท็อปในพื้นที่ ที่จะช่วยให้การดำเนินการโครงการมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหลายโครงการที่สามารถใช้บัณฑิตอาสาได้ อาทิเช่น โครงการพัฒนาสมาร์ตฟาร์มเมอร์ เป็นต้น และทาง พม.เสนอการบูรณาการบัณฑิตอาสา กับโครงการต่างๆ ของ พม. เช่น พม.น้อย ที่ต้องการบัณฑิตเป็นผู้ประสานงาน และการให้คำแนะนำแก่ชุมชนต่างๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เป็นต้น ซึ่งในส่วนของ มท. โดยกรมการพัฒนาชุมชน ก็มีโครงการที่จะรับบัณฑิตจำนวนมากในการฝึกเป็นพัฒนากรในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนพัฒนากรเพื่อทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ทำแผนและวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยงและบูรณาการกับโครงการบัณฑิตอาสาได้เลย และสุดท้ายกระทรวงแรงงาน มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในหลาย

พื้นที่ เช่น โครงการบัณฑิตแรงงาน ที่เป็นการจ้างงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกิจเพื่อการพัฒนาทักษะของแรงงานในพื้นที่ ซึ่งสามารถบูรณาการร่วมกับโครงการบัณฑิตอาสา จะสามารถขยายขอบเขตงานไปพื้นที่อื่นได้มากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะทำงานโครงการต่างๆ ของทั้ง 5 กระทรวง ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการ.